

คำสั่งที่ถูกต้อง

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๘๗๑



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรง ตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๓. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่จังหวัดได้แจ้งมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ตรงตามเจตนารมณ์ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หาคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตและคุณวุฒิปริญญาโททางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ถือเป็นคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กหรือไม่ อย่างไร นั้น ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาข้อหารื้อดังกล่าวและมีมติเห็นชอบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก และกำหนดมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้

อนึ่ง สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้อ努โลมใช้มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ดังกล่าวด้วย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเยียวยาตามมาตรการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ในเว็บไซต์ www.dla.go.th (หนังสือราชการ) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแล้วมีผู้ที่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการเยียवादังกล่าวแต่ไม่มีรายชื่อในบัญชี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดตรวจสอบตามหลักการของมาตรการเยียวยาภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

/เพื่อรวบรวม...

เพื่อรวบรวมส่งให้ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนกร อังจิตรไพศาล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการนายก
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๙/๑๓



สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖/ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การหารือคุณสมบัติการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนด
มาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณสมบัติการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท.
กำหนด

เรียน ประธานกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.) ทุกจังหวัด และ
ประธานกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา)

อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

ตามที่ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือคุณสมบัติการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ว่าคุณสมบัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและคุณสมบัติปริญญาโททางการศึกษา
หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ถือเป็นคุณสมบัติที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หรือเป็นคุณสมบัติที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก หรือไม่ อย่างไร นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาข้อหารื้อดั่งกล่าวและมีมติเห็นชอบดังนี้
กรณีที่ ๑ การพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาและถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้บุคคลที่สำเร็จการศึกษา “คุณสมบัติปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โดยตรงเท่านั้น” ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดังนั้น บุคคลที่สำเร็จการศึกษาคุณสมบัติ
ปริญญาตรีอื่นที่มีไม่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณสมบัติประกาศนียบัตรบัณฑิต....
(วิชาชีพครูหรือทางการสอน) หรือปริญญาโททางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เช่น คุณสมบัติศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต คุณสมบัติครุศาสตรมหาบัณฑิต คุณสมบัติการศึกษามหาบัณฑิต เป็นต้น จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวนี้ได้

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาดังกล่าวอีก จึงเห็นควร
แก้ไขมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้านคุณสมบัติให้ชัดเจนว่า “มีคุณสมบัติ

/ ปริญญาตรี...

ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้”

กรณีที่ ๒ กำหนดมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด

ในกรณีเฉพาะผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วย คุณวุฒิปริญญาตรีทางอื่นที่มีใช้ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ พร้อมมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร บัณฑิต... (วิชาชีพครูหรือการสอน) หรือคุณวุฒิปริญญาโททางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แล้วแต่กรณี ก่อนวันที่มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับ (วันที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ที่แจ้งมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ดังกล่าว) โดยกำหนดให้ปริญญาโททางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และหรือคุณวุฒิประกาศนียบัตร บัณฑิต..... (วิชาชีพครูหรือทางการสอน) เป็นคุณวุฒิทางอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก มีผลในการดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กถูกต้องและสมบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นต้นมา ทั้งนี้ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายวาระนี้ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการเยียวยาดังกล่าวต้องเข้ารับการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนดด้วย

สำหรับพนักงานจ้างที่ขึ้นบัญชีคัดเลือกพิเศษได้ก่อนวันที่มติคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับดังกล่าว ก็ให้ได้รับสิทธิการเยียวยาในลักษณะเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ณ วันขอใช้บัญชีคัดเลือกพิเศษที่ขึ้นไว้เพื่อการบรรจุและ แต่งตั้ง บัญชีดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างที่ขึ้นบัญชีคัดเลือกพิเศษได้ก่อนวันที่มติคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับดังกล่าว แต่ไม่มี รายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายวาระนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อเข้ารับมาตรการเยียวยา โดยส่งรายชื่อให้จังหวัดตรวจสอบตามหลักการข้างต้น และเสนอรายชื่อให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และนำเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เข้ารับมาตรการเยียวยาต่อไป

อนึ่ง สำหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลให้อนุโลมใช้มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ดังกล่าวด้วย ตามหลักการแห่งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ที่อ้างถึง ๑ . ๒ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงขอความร่วมมือ

/ ให้...

ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเยียวยาตามมาตรการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th. (หนังสือราชการ) และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแล้วมีผู้ที่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการเยียวยาดังกล่าวแต่ไม่มีรายชื่อในบัญชี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดตรวจสอบตามหลักการของมาตรการเยียวยาข้างต้น ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จากนั้น จัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบค. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อจะนำเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมตี คชาลัยยืน)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบค.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๕๓